



ที่ ชย ๙๖๕๐๑/๒๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๔๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ”

เรียน นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้จัดทำจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับประจำ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญให้แก่ประชาชนและ หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เพิ่มเติมได้ [www.nonsamran.com](http://www.nonsamran.com)/และ Facebook [อบต.โนนสำราญ](https://www.facebook.com/nonsamran)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จึงขอดความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวละมุล อาจอนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

อบต.โนนสำราญ

โทร.๐-๔๔๘๙-๙๔๒๕ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๔๔๘๙-๙๔๒๕ ต่อ ๑๖

[www.nonsamran.com](http://www.nonsamran.com)



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ประจำวันที 21 มีนาคม 2564 – 20 เมษายน 2564



ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนางสาวละมุล อาจอนงค์ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโนนสำราญเป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย เพื่อให้เด็กเกิด ความภูมิใจที่จบการศึกษาในระดับปฐมวัยและเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษา ในระดับที่สูงต่อไป



วันที่ 6 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก อบพร.สังักตศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปี 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ



วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ และอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” ประจำปี 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ชมรมผู้สูงอายุ และชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนสำราญ



วันที่ 15 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ นำโดย นางสาวละมุล อัจฉอนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่พระบุญกรม วิฑิตฺตมฺโม (นธ.เอก , ป.บส.) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฉิมพลี ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

# 9 ข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิด-19



## 1 เดินสวนกันติดโรคได้

**ตอบ** ไม่ติด เพราะโควิด-19 ติดต่อกันทางฝอยละอองหากไม่มีการไอหรือจาม แนะนำให้มีระยะห่าง 2 เมตร หากมีอาการของโรคหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด

## 2 จับของที่ส่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อ

**ตอบ** แยกไปมือภาสเป็นไปได้ แต่เพื่อความมั่นใจแนะนำให้ล้างมือทั้งก่อนและหลังสัมผัสสิ่งของที่มีความกังวล

## 3 ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

**ตอบ** ในคนปกติที่ไม่มีอาการป่วย แนะนำให้ใส่เมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชนหรือต้องพบเจอคนจำนวนมาก เช่น โดยสารรถไฟ ฟ้า รถประจำทาง เดินห้าง ไปตลาด ฯลฯ ในคนที่มีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจแนะนำให้ใส่ตลอดเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

## 4 ปัจจุบันมียาและวัคซีนสำหรับโควิด-19

**ตอบ** ปัจจุบันมียาต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัส ในส่วนของวัคซีนเริ่มมีการศึกษาวิจัยกันทั่วโลก แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาอีกสักระยะหนึ่ง

## 5 ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อโควิดมากกว่าคนทั่วไป

**ตอบ** ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้เท่ากันในทุกอายุ เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ทุกคนยังไม่มีภูมิต้านทานโรค แต่ความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วยเมื่อติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงได้มากกว่า

## 6 ผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะพักตัวสามารถแพร่เชื้อได้

**ตอบ** ช่วงระยะพักตัวของโรค 1-14 วัน สามารถแพร่เชื้อได้ ในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากแหล่งระบาดของโรค จึงต้องเก็บตัวที่บ้าน 14 วัน หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน และรักษาระยะห่างจากผู้อื่น 2 เมตร

## 7 เป็นแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีก

**ตอบ** โดยปกติแล้วเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาเมื่อเป็นแล้วจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ แต่ในกรณีของโควิด-19 ยังไม่มีรายงานมากเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ

## 8 ติดจากคนสูบบุหรี่ และสูบบุหรี่ได้

**ตอบ** ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสูบบุหรี่เสี่ยงติดเชื้อหรือเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้ แม้จะมีกรณีที่พบสูบบุหรี่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ก็มีเชื้อไวรัสค่อนข้างต่ำ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นพาหะแพร่เชื้อสูบบุหรี่

## 9 โควิด-19 ทนอากาศร้อนที่ไทยไม่ได้

**ตอบ** เชื้อไวรัสทนความร้อนได้ไม่ดี มักตายง่ายโดยสภาวะอากาศร้อนมากกว่าอากาศชื้นหรือเย็น

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ